

แบรนต์เปิดใจ 3 เซเลบคนดัง พร้อมสู้ไปกับทุกอาชีพ

แบรนต์เปิดใจ 3 เซเลบคนดัง พร้อมสู้ไปกับทุกอาชีพ

เน้นทำวันนี้ให้ดี ก้าวข้ามและผ่านไป ต้องดีกว่าเก่า

ทุกๆ คน ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ทุกๆอาชีพล้วนมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ระหว่างทางเราอาจพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ขอให้เรามุ่งมั่น พุ่มเท ก้าวข้ามและผ่านไปให้ได้ และที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ ต้องดูแลตัวเอง ให้พร้อมคิด พร้อมทำสิ่งต่างๆ

และนี่คือที่มาของแคมเปญ “แบรนต์...สู้ไปกับทุกอาชีพ” ซึ่งงานนี้ คุณดูอุย วรงค์สุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิตซุ๊ปไก่สกัดตราแบรนต์ ได้เปิดเผยว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกอาชีพทุกคนมีมุ่งมั่น พุ่มเท และหมั่นดูแลตัวเองให้พร้อมคิดพร้อมทำในทุกๆวันเพื่อไปสู่จุดหมายที่เราฝันไว้ และเพื่อสนับสนุนทุกอาชีพสู่ความสำเร็จให้เป็นรูปธรรมจึงได้ได้ปรับโฉมแพ็คเกจใหม่ของแบรนต์ซุ๊ปไก่สกัดที่ดีที่สุดไซน์เป็นภาพการแต่งกายของ 6 อาชีพ ได้แก่ วิศวกร พนักงานออฟฟิศ ผู้กำกับ ข้าราชการ นักกีฬาและนักเรียน เพื่อให้เป็นตัวแทนของอาชีพต่างๆออกจำหน่ายเป็นรุ่น Limited พร้อมสร้างหนังโฆษณาและจัดทำ MV “แบรนต์...สู้ไปกับทุกอาชีพ” และ Viral Clip ออกเผยแพร่ในสื่อต่างๆอีกด้วย

โดยมี ชิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนเก่ามาช่วยสร้างกำลังใจในครั้งนี้ เพราะชิโก้มีแนวความคิดคล้ายๆกับแบรนต์ที่ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต และการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนอกจากต้องมุ่งมั่น พุ่มเทแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องดูแลตัวเอง ให้ทำสิ่งต่างๆ ที่ทำท่ายให้สำเร็จ เพราะนอกจากผมจะต้องฟิตร่างกายเพื่อลงซ้อมกับลูกทีมแล้วชิโก้ยังต้องคิดวางแผนการเล่นให้เฉียบคมเพื่อนำพาทีมไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ได้นำเพลงต้องดีกว่าเก่า มาเรียบเรียงดนตรีใหม่โดย บอย-โกสิยพงศ์ และขับร้องโดย ป๊อด-ชนชัย อุชชิน และ วิ-วิโอเลต วอเทียร์ 2 ศิลปินคุณภาพที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเองและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่มีความมุ่งมั่นพุ่มเทเพื่อทำในสิ่งที่ตนเองรัก โดยจัดทำในรูปแบบของ MV และ Viral Clip ซึ่งโดยเนื้อหาของ MV จะสื่อให้เห็นถึงการทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน ให้ความรู้สึกที่เราต้องชนะตัวเองให้ได้ เราไม่ต้องแข่งกับใคร แค่แข่งกับตัวเอง ชนะตัวเอง แค่นี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้ว มันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้ดีมากๆ อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจคนไทยทุกอาชีพให้มุ่งมั่นพุ่มเทและพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่าอยู่ตลอด ขณะเดียวกันก็

ให้กำลังใจคนที่กำลังเจออุปสรรคและท้อแท้ให้กลับมาสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง

งานนี้เรายังได้รับเกียรติจาก 3 เซเลบคนดังที่ตอนนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จกับอาชีพที่ตนเองทำอยู่ไม่ว่าจะเป็น ทหารหญิงคนเก่ง มะปราง – ร้อยโทหญิง กิติวิชญา วัชรโรทัย คุณครูคนสวย มิ่งค์ – ภัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ และนักธุรกิจหนุ่มหล่อ ตาล-นิธิต จำนงค์อาษา ในฐานะตัวแทนของอาชีพต่างๆ ให้เกียรติมาเปิดใจถึงการมุ่งมั่น พุ่มเท จนสามารถเอาชนะตนเองให้ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้

เริ่มจากสาว มิ่งค์ – ภัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ ตอนนี้มิ่งค์เปิดคลาสสอนภาษาอังกฤษ และสอนทำอาหารให้เด็ก ๆ นอกจากนี้ก็ยังเป็นคอลัมนิสต์เรื่องอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกายด้วย เพราะตอนเด็ก ๆ มิ่งค์ชอบทำอาหาร ชอบเปิดหนังสือแล้วลองทำอาหารเมนูต่างๆ ตามสูตร สิ่งเหล่านี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เราอยากที่จะถ่ายทอดอะไรดีๆ ออกมาให้คนอื่นได้อ่านได้เห็นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจัดอาหารให้ดูน่ากิน หรือวิธีการทำอาหารง่ายๆ ใช้เวลาไม่มาก ให้อร่อยและมีประโยชน์สูงสุด หรือการออกกำลังกายอย่างไรให้ดูดี ซึ่งทั้งการกินอาหาร และการออกกำลังกาย เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดี เมื่อสุขภาพดี เราก็จะมีแรงมุ่งมั่นพุ่มเทหาความรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความมุ่งมั่นสำคัญต่อชีวิตนะ อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่า วันนี้ตื่นมาจะทำอะไร เราต้องหาให้ได้ว่าเราชอบอะไร การทำในสิ่งที่เราชอบ ไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเราก็จะมีความสุข และเต็มทีกับสิ่งที่ทำเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา

มะปราง – ร้อยโทหญิงกิติวิชญา วัชรโรทัย ไฮโซสาวข้าราชการคนเก่ง ครอบครัวของมะปรางรับข้าราชการ มะปราง ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่า โตขึ้นต้องรับข้าราชการให้ได้ หลังจากเรียนจบก็ได้ไปทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมาก็สอบเข้ารับราชการทหารเต็มตัวตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งมะปรางก็ภูมิใจมาก แต่ก็ยังต้องเดินทางต่อไปตั้งเป้าหมายว่าต้องทำให้ดีขึ้นในทุกๆ ปีด้วย งานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่และดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ มะปรางจะออกกำลังกายประจำ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พร้อมตลอดเวลาที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจ มะปรางเชื่อว่าคนเราหากมีความตั้งใจและพัฒนาศักยภาพได้ถูกจุดก็จะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพของเราได้อย่างแน่นอนคะ

ตาล-นิธิต จำนงค์อาษา เซเลบนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ต้องช่วยดูแลบริษัทประกันภัยของคุณพ่อ และยังมีธุรกิจเมล็ดกาแฟที่ต้องดูแลเองทั้งหมด “ผมอยากทำธุรกิจกาแฟของผมให้มันเติบโต จึงต้องทำงานหนัก ผมว่าอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต มันเป็นก้าวสำคัญที่จะวัดว่าเราจะสามารถเดินต่อไปได้หรือเปล่า สำหรับคนที่ยังหาเป้าหมายไม่เจอ ผมอยากให้เขามีความหวัง และมีความเชื่อในตัวเอง เชื่อว่าสิ่งที่เราฝันนั้นเราจะสามารถทำมันได้ ไม่ดูถูกตัวเอง มุ่งมั่นต่อสู้และฝ่าฝืนอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ แล้ววันหนึ่งทุกคนจะประสบความสำเร็จครับ ผมเอาใจช่วยครับ

ทุกคนทุกอาชีพมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า เพียงใช้ความมุ่งมั่น ความพยายามและสุขภาพที่ดีเป็นกุญแจไขอุปสรรคต่างๆ เพื่อที่จะก้าวไปคว้าความสำเร็จมาให้ได้ “แบรนด...สู้ไปกับทุกอาชีพ”

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคณิศร์ และคุณพิริมา โทร. 02 718 3800 ต่อ 131